

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 191/HĐND

V/v: chuyển câu chất vấn tại kỳ họp
thứ 13, HĐND TP khóa XIV

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố chuyển đến Ủy ban nhân dân Thành phố 29 câu chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố khóa XIV (có danh mục câu chất vấn kèm theo).

Đề nghị UBND Thành phố trả lời bằng văn bản nội dung các câu chất vấn trên và gửi đến Thường trực HĐND Thành phố qua Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố chậm nhất vào cuối giờ sáng ngày 06/7/2015, đồng thời phân công các đồng chí thành viên UBND, chỉ đạo các đồng chí giám đốc sở trả lời trực tiếp tại hội trường vào phiên chất vấn ngày 07/7/2015. Yêu cầu người trả lời chất vấn trình bày tóm tắt, đi thẳng vào nội dung chất vấn, thời gian trả lời không quá 10 phút.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐND TP (để b/cáo);
- Văn phòng UBND TP;
- C, PVP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- Lưu, Phòng CT HĐND.

**TL. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Đức Hiếu



Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015

TỔNG HỢP
CÂU HỎI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP 13
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Tổng số 29 câu hỏi gửi kèm công văn số 191/HĐND-VP ngày 03/7/2015)

I. NHÓM VẤN ĐỀ VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI

*** Chất vấn UBND Thành phố**

Câu 1 : Nhiều cử tri phản ánh tình trạng trẻ em tại các khu dân cư không có nơi vui chơi. Các thiết chế văn hóa thể thao tại cơ sở hầu hết không thiết kế các điểm vui chơi cho trẻ em. Các cơ sở văn hóa tư nhân thường xa khu dân cư và thu giá dịch vụ cao, không phải nơi vui chơi thường xuyên của trẻ. Thực trạng này làm ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và thể lực của trẻ. Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục? *(một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội).*

Câu 2: Thành phố đã có chủ trương ưu tiên dành quỹ đất thu được *(do di dời các cơ quan, đơn vị hoặc do thanh lý các hợp đồng cho thuê các khu đất xen, kẹt, giáp ranh khu dân cư hiện đang sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh ...)* để xây dựng thiết chế văn hóa, vườn hoa, sân chơi, lắp đặt dụng cụ thể thao; mở cửa các công viên cho người dân được đến vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao.

Đề nghị UBND Thành phố cho biết tình hình, kết quả thực hiện chủ trương nói trên, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, giải pháp khắc phục? *(Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Pháp chế).*

Câu 3: Thực hiện Luật Thủ đô, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Đề nghị UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện chính sách này; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục? *(Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội).*

Câu 4 : Năm học 2014 - 2015 là năm đầu tiên Thành phố thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học. Trong quá trình thực hiện còn có nhiều ý kiến khác nhau của cử tri về hiệu quả của Thông tư. Đề nghị UBND Thành phố cho biết qua một năm học triển khai Thông tư số 30 trên địa bàn Hà Nội đã đạt được những

kết quả gì? Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong những năm học tới (*Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội*).

Câu 5: Những năm qua công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện khá tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐT BXH-BNV-BTC quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn còn chậm dẫn đến hoạt động của Tổ công tác và Đội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn chưa thường xuyên, kém hiệu quả.

Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân và giải pháp thực hiện? (*Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội*).

Câu 6 : Hiện nay số người đi cai nghiện về hòa nhập cộng đồng không có việc làm rất cao (theo khảo sát của Đề án Cai nghiện tự nguyện thì số này chiếm tới 80%), tuy nhiên, thành phố chưa có cơ chế chính sách ưu đãi, quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc. Đề nghị UBND Thành phố cho biết chủ trương và giải pháp của Thành phố về việc này (*một số thành viên Ban Văn hóa – xã hội*).

Câu 7 : Trong những năm qua, mặc dù Thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp thu hồi nợ đọng, nhưng tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn còn cao. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT toàn Thành phố là 2.374,6 tỷ đồng, chiếm 12% tổng số phải thu năm 2014. Theo phản ánh của nhiều công nhân lao động, việc các doanh nghiệp nợ đọng BHXH khiến người lao động không kịp thời được hưởng quyền lợi chính đáng khi nghỉ hưu, nghỉ mất sức, khám chữa bệnh bằng BHYT, chế độ thai sản...

Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội, của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội và của các cơ quan quản lý nhà nước ở Thành phố; giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng trên (*Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội*).

Câu 8 : Qua khảo sát của Ban Văn hóa – xã hội thì nhiều dự án đầu tư XD CB trong kế hoạch 3 năm 2013- 2015 của ngành y tế triển khai rất chậm, đến nay mới bố trí được 29,7 % kế hoạch vốn và 32% số dự án. Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân và giải pháp thực hiện cụ thể (*Một số thành viên Ban Văn hóa – xã hội*)

*** Chất vấn các Sở, ngành**

Câu 9 : Nhiều cử tri phản ánh tình trạng phát tán tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo ngày càng gia tăng, gây bức xúc cho người dân. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục? (*Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội*).

II. NHÓM VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

***Chất vấn UBND Thành phố**

Câu 10 : Đề nghị UBND Thành phố báo cáo cụ thể việc xây dựng đường nước số 2 của Công ty VINACONEX, tiến độ thực hiện đến nay và thời gian hoàn thành (*Một số thành viên Ban Văn hóa – xã hội*)

Câu 11 : Đề nghị UBND Thành phố cho biết thực trạng quản lý và vận hành các nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố hiện nay? Việc quản lý, cho thuê các diện tích thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư tái định cư và cơ chế sử dụng tiền thuê? *(Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách)*

Câu 12 : Liên quan đến kết luận thanh tra về trồng và thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, đề nghị UBND thành phố báo cáo kết quả xử lý sau kết luận thanh tra, cơ chế kiểm soát việc trồng, thay thế cây mới. *(Một số thành viên Ban Pháp chế).*

Câu 13 : Hiện nay trên địa bàn thành phố, nhất là tại khu chung cư cũ, khu nhà tái định cư có tình trạng lấn chiếm diện tích công cộng, sử dụng diện tích đất sai quy hoạch được duyệt để làm cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân, các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm này và trả lại nguyên hiện trạng để làm khu vui chơi công cộng, nhất là làm sân chơi cho trẻ em *(Một số thành viên Ban Pháp chế).*

Câu 14: Nhiều cử tri cho rằng cảnh quan đô thị Hà Nội chưa đẹp, công tác quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân: quy hoạch chậm; quy hoạch và thiết kế kiến trúc 2 bên tuyến đường thiếu, thường đi sau các dự án. Việc xây dựng quy chế quản lý và thiết kế kiến trúc 2 bên tuyến đường có lộ giới dưới 12m chưa được các quận, huyện quan tâm; quy hoạch đô thị chưa được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Việc bàn giao hồ sơ quy hoạch, chỉ giới đường đỏ cho các quận, huyện, thị xã chậm...

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho biết trách nhiệm, giải pháp khắc phục? *(Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội).*

Câu 15 : Đề nghị UBND thành phố báo cáo kết quả xử lý những sai phạm về trật tự xây dựng tại một số dự án : Dự án Thăng Long Garden (250 Minh Khai quận Hai Bà Trưng); Dự án xây dựng khu đô thị tại quận Bắc Từ Liêm do công ty VIGIBA làm chủ đầu tư; Dự án Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai - huyện Thanh Trì do công ty CP đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư; Dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa - thành nhà Hàng Lã Vọng. *(Một số thành viên Ban Pháp chế)*

*** Chất vấn các Sở:**

Câu 16 : Hiện nay tình trạng vi phạm Luật Đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhiều (chậm đưa đất vào sử dụng, chậm hoàn thành một số dự án so với quy định quá 24 tháng, sử dụng đất sai mục đích, bỏ hoang hóa...); việc vi phạm trên đất nông nghiệp khá phổ biến.

Đề nghị đồng chí Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ có biện pháp gì để khắc phục trong thời gian tới. Trách nhiệm tham mưu của Sở về vấn đề này? *(Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách)*

III. NHÓM VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

*** Chất vấn UBND Thành phố**

Câu 17: Hiện nay, tình trạng nông dân một số nơi bỏ ruộng hoang hóa vẫn đang diễn ra, gây lãng phí đất đai.

Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục? (Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội).

*** Chất vấn các Sở, ngành:**

Câu 18 : Trong những năm qua cùng với các quy định của Trung ương, HĐND Thành phố đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Qua tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri phản ánh một số chính sách chậm được thực hiện.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tình hình, kết quả thực hiện và trách nhiệm tham mưu của Sở trong tổ chức thực hiện các chính sách đó trên địa bàn Thủ đô (Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách).

Câu 19 : Theo phản ánh của cử tri, nhiều nơi tại khu vực nông thôn chưa có nước sạch để sử dụng. Nhiều trạm cung cấp nước sạch khu vực nông thôn chưa hoạt động. Việc bàn giao cụ thể cho các doanh nghiệp về tài sản và mặt bằng đầu tư tại các trạm thực hiện chậm, gặp nhiều khó khăn...

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết kết quả triển khai thực hiện các dự án về nước sạch nông thôn, khó khăn, vướng mắc và giải pháp gì để hoàn thành chỉ tiêu về nước sạch nông thôn? Trách nhiệm tham mưu của Sở. (Một số thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Văn hóa – Xã hội).

IV. NHÓM VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ VÀ ĐẦU TƯ

*** Chất vấn UBND Thành phố**

Câu 20 : Sáu tháng đầu năm 2015, xuất khẩu Hà Nội gặp khó khăn ở tất cả các khu vực kinh tế. Chỉ tiêu thực hiện tăng trưởng xuất khẩu của Hà Nội đạt thấp so với kế hoạch năm (-1,1% so với 8-9%) và so với chỉ tiêu thực hiện của cả nước (-1,2% so với 9,3%). Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân và giải pháp để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2015 và thời gian tiếp theo? Thành phố có chính sách gì để khuyến khích và hỗ trợ xuất khẩu? (Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách).

Câu 21 : Đề nghị UBND Thành phố cho biết giải pháp cụ thể để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ đọng thuế, hình thức xử lý vi phạm, kết quả thực hiện xử lý vi phạm? (Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách).

Câu 22 : Ngày 19/11/2014 Kiểm toán Nhà nước có Thông báo số 322/TB - KTNN về kết quả kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2013. Trong đó, có kiến nghị đối với UBND Thành phố 5 lĩnh vực cần khắc phục. Đề nghị UBND Thành phố cho biết kết quả thực hiện những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo 322/TB –KTNN (Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội).

Câu 23 : Đề nghị UBND Thành phố cho biết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc thu phí đối với phương tiện giao thông đường bộ trong thời gian qua. Những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục (*Một số thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách*)

Câu 24 : Đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân dẫn đến tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, trách nhiệm của các sở, ngành và giải pháp trong thời gian tới? (*Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách*).

*** Chất vấn các sở, ngành:**

Câu 25 : Theo phản ánh của cử tri, hiện nay trên địa bàn Thành phố có nhiều công trình xây dựng dở dang, chậm hoàn thành đưa vào sử dụng, vừa lãng phí, vừa gây khó khăn cho đời sống dân sinh.

Đề nghị đồng chí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên, trách nhiệm tham mưu của Sở? (*Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách*)

V. NHÓM VẤN ĐỀ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

***Chất vấn UBND Thành phố**

Câu 26 : Đề nghị UBND Thành phố làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các sở, ngành trong việc chậm vận hành quỹ khoa học công nghệ (*thành lập từ tháng 8/2014, bố trí 39 tỷ đồng năm 2014 và năm 2015 mà chưa giải ngân*). Giải pháp của UBND Thành phố trong thời gian tới? (*Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách*).

Câu 27 : Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ở mức trầm trọng, công tác xử lý chất thải, nước thải ở các làng nghề còn rất hạn chế. Đề nghị UBND thành phố cho biết đã có những giải pháp xử lý, khắc phục vấn đề này như thế nào? (*Một số thành viên Ban Pháp chế*).

Câu 28 : Hiện nay, một số dòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội như: sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét... đang trong tình trạng cạn kiệt nước và nước thải chưa qua xử lý, xả trực tiếp vào dòng sông gây ô nhiễm trầm trọng.

Đề nghị UBND thành phố cho biết đã có giải pháp xử lý và khắc phục tình trạng này như thế nào? (*Một số thành viên Ban pháp chế*).

***Chất vấn các Sở, ngành**

Câu 29 : Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (*triển khai Luật Thủ đô*) cho thấy việc triển khai Nghị quyết chậm, kết quả hạn chế.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết trách nhiệm tham mưu của Sở và giải pháp khắc phục trong thời gian tới (*Một số thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách*).